

แผนระดับที่ ๓ : การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ ภายใต้แผนย่อยที่ ๓ : แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
 โดยคณะที่ ๓ : คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

แผนระดับที่ ๑ (๕)	เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง หน่วยรับผิดชอบ กท. และ มท. ●				
แผนระดับที่ ๒ (๖)	เป้าหมายย่อยของแผนย่อย : ๒. กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงซึ่งจะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง ตัวชี้วัด วัดระดับความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยรับผิดชอบ : กท. ●				
	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๑) การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ มุ่งเน้นให้หน่วยงานได้มีการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทางปฏิบัติ ให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจ้งเตือนและเฝ้าระวัง ระบบการสื่อสาร การมีเลขหมายฉุกเฉินเลขหมายเดียวทั่วประเทศ การจัดการข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาที่ปฏิบัติการเฉพาะกิจ การบูรณาการการทำงานระหว่างพลเรือนและทหาร การจัดการเรียน การสอนและหลักสูตรให้ความรู้ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรบและการฝึกซ้อมใน การทดสอบแผน แนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัดฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๒) การเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภูมิคุ้มกัน และ ศักยภาพ ของทุกภาคส่วนให้มีความตระหนักและความเข้มแข็งร่วมกันในลักษณะประชา รัฐ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเอกชน การพัฒนาเครือข่ายความ ร่วมมือและกลไกประสานงาน การเสริมสร้างการตระหนักรู้และจิตสำนึกด้านความ มั่นคง การกระจายข้อมูลข่าวสารด้านการเตรียมพร้อมที่หลากหลายให้ประชาชนได้รับ ทราบ อาทิ แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่หลบภัย และแผนอพยพ และส่งเสริมการจัดตั้ง กองทุนภัยพิบัติของชุมชน เพื่อสนับสนุนในการบริหารจัดการและฟื้นฟูชุมชนจากภัย พิบัติ	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๔) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์มี การบูรณาการและผนึกกำลังในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ โดยการบูรณา การการทำงานทุกภาคส่วนสนับสนุนการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ การ ผนึกกำลังร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ การ เชื่อมโยงการทำงานกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้มีการกำหนดแผนหรือแนวทางดำเนินการ แผนบริหารธุรกิจต่อเนื่อง ตลอดจนมีการบูรณาการแผนในทุกระดับตั้งแต่ ท้องถิ่นจนถึงส่วนกลาง	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๓) การ เสริมสร้างความร่วมมือการเตรียมพร้อมรับมือภัย คุกคามกับต่างประเทศโดยส่งเสริมและสนับสนุน ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม กับต่างประเทศ ภายใต้กลไกความร่วมมือระดับ ทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะประเทศเพื่อน บ้าน ประชาคมอาเซียน และกลุ่มภูมิภาคอื่น เสริมสร้างความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้และประสบการณ์ ผ่านการฝึกซ้อมร่วม และการมีแผนอพยพคนไทยในต่างประเทศกรณี เกิดวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยใน ต่างประเทศ	
แผนระดับที่ ๓ : แผนปฏิบัติการด้าน	แผน : แผนการพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ หน่วยรับผิดชอบ : สมช. ● ●				
	ตัวชี้วัด : ๑) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภาวะ ไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ หรือตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ๒) ระดับความสำเร็จในการบูรณาการการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ หรือตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ				
โครงการตาม แผนปฏิบัติ ราชการ (x)	ปี๒๒	โครงการตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติหรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โครงการตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติหรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โครงการตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติหรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	โครงการตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติหรือ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี๒๓
	ปี๒๔
	ปี๒๕

การแบ่งมอบ : ● แบ่งมอบตามแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ● แบ่งมอบตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ ● แบ่งมอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 ● แบ่งมอบเพิ่มเติมโดยมติคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติฯ

หมายเหตุ : การระบุชื่อโครงการให้ระบุ (หน่วยงานเจ้าภาพระดับกรม หรือกระทรวง) และส่งกลับมายัง สมช. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓ ทาง email : nscpopl@hotmail.com